

Số: /CV-GDDT

Thủy Nguyên, ngày tháng 4 năm 2024

V/v triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Căn cứ Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU ngày 13/3/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; thực hiện Công văn số 1134/SGDDT-VP ngày 19/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Văn bản gửi kèm theo).

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

1. Xác định việc tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, sự đồng thuận trong nhân dân toàn huyện về công tác đối ngoại, ngoại giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới toàn diện của đất nước.

2. Tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” trong các buổi sinh hoạt của nhà trường, trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội của đơn vị, nhằm phổ biến sâu rộng tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

3. Nghiên cứu tích hợp nội dung bài viết vào các chương trình các môn học, các hoạt động giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

4. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ hình ảnh, uy tín của Đảng và đất nước, thành phố, huyện làm thất bại mọi âm mưu chống phá, hành vi xuyên tạc, bôi xấu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Tăng cường và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Văn Năng**